



สำนักบริหารกลาง

คุณธรรมจริยธรรม “ความดีที่อยากทำ ปัญหาที่อยากแก้”

“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดีเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น ๒ ความหมาย คือ

๑. ความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลัก ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณีหลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ

๒. การรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ และอาจกล่าวได้ ว่า คุณธรรม คือ จริยธรรมแต่ละข้อที่นำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบ ฯลฯ

“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรม ซึ่งก็คือ กฎเกณฑ์ ความประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ความเป็นผู้มีปัญญาและเหตุผล ทำให้มนุษย์มีมโนธรรม รู้จักแยกแยะความถูกและความผิด

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ในการทำงาน

ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การทำงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ อดทน ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค

ประหยัด คือ ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ

ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ

มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัย ในตนเองและวินัยต่อสังคม

สุขภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิจกรรมารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย

สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกายใจ และสภาพแวดล้อม ฝึกฝนจิตใจ มิให้ขุ่นมัว

สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันและกัน

จริยธรรมในการทำงานทั่วไป

จริยธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญในการทำงานและการดำรงชีวิต เรียกว่ามงคล ๓๘ ประการ มีดังนี้

ชำนาญในวิชาชีพของตน (มงคลชีวิตข้อที่ ๘) เป็นการนำความรู้ที่เล่าเรียนฝึกฝน อบรม มาปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ
ระเบียบวินัย (มงคลชีวิตข้อที่ ๙) การฝึกกาย วาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยที่สังคมหรือสถาบันวางไว้เป็นแบบแผน
กล่าววาจาดี (มงคลชีวิตข้อที่ ๑๐) **วจีสุจริต** ๔ ประการ ได้แก่ ความจริง คำประสานสามัคคี คำสุภาพ คำมีประโยชน์
ทำงานไม่คั่งค้างสับสน (มงคลชีวิตข้อที่ ๑๔) การทำงานดีมีระเบียบ ทำงานเต็มฝีมือ และทำงานให้สำเร็จ

ความดีที่อยากทำ

สำนักบริหารกลางร่วมกับสำนักผู้อำนวยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทอดผ้าป่าสามัคคี
ในวันที่ ๖ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ วัดแคนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ปัญหาที่อยากแก้

อยากให้บุคลากรทุกคน มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การงานของตนเอง พร้อมทั้งให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

